

## ๑.๑ ลักษณะคนที่ทำงานในองค์กรที่ก้าวหน้าในยุค Thailand ๔.๐

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะคนที่ทำงานในองค์กรที่ก้าวหน้าในยุค Thailand ๔.๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ ลักษณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

## ๑.๒ กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเข้ารับในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ชี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

### ๑.๓ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดลำปาง

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ศูนย์กลางในการถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีกำหนดการจะจัดงานพระราชพิธีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

## ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  
โดยไม่มีการแก้ไข

### ๓.๑ รายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสังเขป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาระบบ  
กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
รายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสังเขป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
หมายเลข ๓.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

**๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑

**มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ**

## ๔.๒ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นายปรีชา ไชโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายปรีชา ไชโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

**๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและ  
ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐**

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและ  
ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑

**มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ**



**๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบรายได้คงคลังเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
อธิการบดี**

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบรายได้คงคลังเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นเงินจำนวน ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

**มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบรายได้คงคลังเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
อธิการบดี เป็นเงินจำนวน ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน-  
บาทถ้วน)**

## ๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา

๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ เป็นผู้นำเสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าขอให้แต่ละคณะจัดทำแผนพัฒนา อาจารย์ให้มีวุฒิระดับปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด

**มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

**๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑**

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ต่อกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ และอาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ต่อกิตติกุล และคณะ ได้เสนอรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน้า ๖๓ ตาราง ๗.๒ ปรับข้อความในข้อ ๑๓ ให้ชัดเจน
๒. เพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมการก่อสร้างในรายวิชาบังคับ
๓. เพิ่มการอบรมภาษาเพื่อนบ้านเพื่อให้สามารถสื่อสารได้

**มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

#### ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๙ คน แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๙ คน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๒๐ คน ดังนี้

##### ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง และชนบท	จำนวน	๑ คน
--	-------	------

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	จำนวน	๓ คน
-------------------------	-------	------

สาขาวิชาการจัดการ	จำนวน	๔ คน
-------------------	-------	------

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	จำนวน	๑ คน
------------------------	-------	------

##### ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์	จำนวน	๗ คน
--------------------	-------	------

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	จำนวน	๕๑ คน
---------------------	-------	-------

สาขาวิชาศิลปศาสตร์	จำนวน	๑๗ คน
--------------------	-------	-------

สาขาวิชาครุศาสตร์	จำนวน	๖ คน
-------------------	-------	------

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	จำนวน	๑๗ คน
----------------------	-------	-------

สาขาวิชาการบัญชี	จำนวน	๒๒ คน
------------------	-------	-------

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  
จำนวน ๑๒๙ คน ตามเสนอ

**๕.๕ การขอความเห็นชอบและอนุมัติตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วย  
อธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม**

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง  
ผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑

**มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง  
ผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม**

## ๕.๖ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑

- มติสภามหาวิทยาลัย
๑. ไม่อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ๒. ไม่อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หมั่นการ ดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

## ๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาหารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารอาหาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ